



ชุมชนการเรียนรู้ที่นครวัด



พิธีเปิด : ศ.ดร.จ๊ะระ หงส์ลดารมภ์ ในพิธีเปิดโครงการต่อเนื่องเรื่อง Learning Forum on “Leadership Development in Sufficiency Economy for Agriculture Value Added” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ร่วมกับกรมวิเทศสหการ กระทรวงการต่างประเทศ สถานทูตไทยในกัมพูชา กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของกัมพูชา วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2547 ที่เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

ผมเพิ่มเติมเรื่องการประชุม APEC HRD ที่ไป
เกาหลีครั้งที่แล้ว ในวันสุดท้ายของการประชุม
ผมได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม APEC
HRD ซึ่งจะดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ผมขอถือโอกาสรายงานความคืบหน้าให้ท่านผู้อ่าน
ได้ทราบ ประโยชน์ของตำแหน่งนี้คือให้ 21 เขต
เศรษฐกิจในกลุ่มเอเปกสนใจทรัพยากรมนุษย์อย่าง
จริงจัง และประเทศไทย ประชาชนคนไทยได้รับ

ข้อมูลครบถ้วน และนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์

และเมื่อผมกลับมากรุงเทพฯ 2-3 วัน ก็ไปประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี.....โดยจะเริ่มโครงการ “พัฒนาภาวะผู้นำ และการบริหารมืออาชีพ”
ให้ข้าราชการระดับสูงของจ.กาญจนบุรี 50 คน เป็นจำนวน 48 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่
27 เดือนนี้ ต้องขอขอบคุณความปรารถนาของผู้นำจังหวัดคือท่านผู้ว่าฯที่เห็นความ
สำคัญของการเรียนรู้ ซึ่งประเทศไทยของเรามักจะมองอะไรสั้นๆ ไม่ลงทุนระยะยาว ไม่
เอาจริงกับการนำความรู้ไปสร้างมูลค่าเพิ่ม

ผมคิดว่าในช่วงนี้ผมมีโอกาสทำงานได้มากขึ้น เพราะประสบการณ์ที่มีอยู่อาจจะ
ช่วยทำให้ธุรกิจไทย การศึกษาไทย และข้าราชการได้สนใจวัฒนธรรมการเรียนรู้ และ
นำความรู้เหล่านี้ไปสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งแปลว่าสร้างผลงาน หรือ Performance ขององค์กร
วัดผลได้ว่าลูกค้าหรือประชาชนได้ประโยชน์ ผมคิดว่าคงจะมีบรรยากาศน่าสนใจที่

จ.กาญจนบุรีมาเล่าให้ฟังในสัปดาห์ต่อไป

ผมจะไปที่จ.กาญจนบุรีหลายวัน และจะ
ไปสร้างพันธมิตรเพิ่มเติมกับอดีตผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ซึ่งอาศัย อยู่ที่จ.กาญจนบุรีด้วย

ขณะนี้คณะของเรา ซึ่งประกอบด้วย กรรมการมูลนิธิพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ สื่อมวลชน และ
เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ มาเป็นแขกของรัฐบาลกัมพูชา ซึ่งต้อนรับ
โดยปลัดกระทรวงเกษตร ประเทศกัมพูชา H.E. Mr.IT NODY และ
ผู้ว่ารัฐเสียมเรียบ ซึ่งได้ทำโครงการต่อเนื่องกันครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3
แล้ว โดย

-จัดการประชุมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ข้าราชการระดับสูง
ของกระทรวงเกษตร ประเทศกัมพูชา 2-3 วัน เมื่อเดือนตุลาคม 2545
ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งในครั้งนั้น องคมนตรี ฯพณฯ
นพ.เกษม วัฒนชัย มาร่วมแสดงปาฐกถานำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

-H.E. Mr. IT NODY นำคณะข้าราชการและเกษตรกรไป
เยี่ยมชมโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ประเทศไทย จำนวน 3 ศูนย์ ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาห้วยทราย และศูนย์ศึกษาและพัฒนาเขาคันทรง
รวม 10 วัน เมื่อเดือนธันวาคม 2546

-ครั้งที่ 3 นี้เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มของการเกษตร มีการมอง
เรื่องการพัฒนาการเกษตรแบบใหม่ เน้นพื้นฐานจากเศรษฐกิจพอเพียง
ผมเลือกบรรยากาศที่นครวัด เพราะเป็นอารยธรรมที่คนไทยทุกคน
ควรต้องศึกษาความเจริญในอารยธรรมของเขมร เมื่อ 900 ปีที่แล้ว
คณะของเราจึงมาจัดที่เสียมเรียบ ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนา สร้างความ
เข้าใจและปลูกฝังความไว้วางใจกันมากขึ้น ซึ่งผมเชื่อว่ามูลนิธิ
เป็นเจ้าของแนวคิดแบบ People to People Diplomacy (PPD) อยู่
แล้วซึ่งผมเชื่อว่าการทูตของผมจะทำประโยชน์ต่อความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศไทย และกัมพูชาต่อไป

จිරะ หงส์สดารมภ์

ที่มา: คอลัมน์สู่ศตวรรษใหม่. แนวหน้า. วันที่ 22 พฤษภาคม 2547 หน้า 5